

Số: /BC-SNgV

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Công văn số 2753/UBND-NC ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 912-CV/BNCTU ngày 08/6/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; Công văn số 345/TTr-VP ngày 08/6/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo quý II và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ xin báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung:

Sáu tháng đầu năm, tình hình thế giới và khu vực diễn biến tích cực, mặc dù vậy, thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp khó dự đoán đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng.

Trong bối cảnh trên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động đối ngoại từng bước được quản lý, đi vào nền nếp.

2. Đặc điểm, tình hình Sở Ngoại vụ:

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Hiện nay Sở Ngoại vụ có 12 cán bộ, công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68, trong đó 04 cán bộ công chức có trình độ Đại học chuyên ngành Luật. Sở Ngoại vụ luôn thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi công tác nước ngoài theo đúng quy

định đối với cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài và với đảng viên đi công tác nước ngoài; tham mưu lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài theo đúng quy định; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý người nước ngoài đến làm việc với các sở, ban, ngành đơn vị trong tỉnh bảo đảm an toàn cho người nước ngoài và an ninh quốc gia; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng:

Cấp ủy cơ quan Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng...

Chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong cuộc họp cơ quan và yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tuyên truyền đến người thân và nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Tuyên truyền đến các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại tỉnh và người lao động nước ngoài về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lồng ghép trong các buổi làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp nắm được quy định của Việt Nam về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động các doanh nghiệp chỉ đạo tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

2. Hoạt động về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo. Đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan các quy định của Trung ương và của tỉnh và những năm trước đây.

Sở Ngoại vụ thực hiện quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng lồng ghép qua các cuộc họp, hội nghị của

cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ tới 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch tài sản, tuyên truyền các Văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống tham nhũng, chính sách pháp luật như: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Thông tư số 71/2018/BTC ngày 10/8/2018 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước...

Thường xuyên cập nhật các văn bản chế độ chính sách của Trung ương, của tỉnh và các văn bản của ngành trên Website của Sở, các tin, bài liên quan tới công tác ngoại vụ địa phương, lãnh sự người Việt nam ở nước ngoài...

- Công tác bảo vệ quốc phòng và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, trong năm qua, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác bảo vệ quốc phòng và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cụ thể:

+ Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý các đoàn ra, đoàn người nước ngoài vào làm việc trong tỉnh theo đúng quy định, có đăng ký chương trình, nội dung, thành phần và thời gian làm việc cụ thể.

+ Các hội thảo có yếu tố nước ngoài được tổ chức theo đúng quy định. Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh như Công an tỉnh và chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn cho khách trong nước, khách nước ngoài đến tham dự hội nghị, hội thảo.

+ Về công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):

Sáu tháng đầu năm, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh theo dõi hoạt động và quản lý 10 chương trình/dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang triển khai tại tỉnh.

Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh đều chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định của các cơ quan chức năng tại địa phương; tuân thủ việc đăng ký hoạt động, kịp thời xin gia hạn giấy phép theo đúng quy định; thể hiện tinh thần hợp tác cao, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chương trình, dự án do tổ chức mình tài trợ. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của Dự án Hỗ trợ người cao tuổi qua mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau do Tổ chức HAI (Vương quốc Anh) tài trợ có dấu hiệu vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

+ Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân được chú trọng. Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong xử lý các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tính

đến ngày 31/5/2020, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Công an tỉnh, và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh xử lý 04 vụ việc lãnh sự có yếu tố nước ngoài.

+ Các hoạt động khác: Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ thường xuyên giữ liên hệ với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh, đề nghị các công ty đó xây dựng phương án bảo vệ trụ sở doanh nghiệp và tài sản, an toàn của người lao động Việt Nam và nước ngoài; liên hệ chặt chẽ với Liên đoàn lao động huyện, thành phố, các cơ quan an ninh địa phương và Sở Ngoại vụ khi xảy ra sự việc bất thường. Kết quả là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Sở Ngoại vụ liên hệ thường xuyên với các đơn vị liên quan và cử cán bộ công chức trực tại cơ quan 24/24 giờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan khi cần thiết.

- Công tác phòng, chống tham nhũng:

Cấp ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ và Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi hoạt động nhằm phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí.

+ Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch về tài sản, thủ tục hành chính và ngân sách.

+ Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. 100% các khoản thanh toán cho cá nhân và thanh toán các dịch vụ không dùng tiền mặt.

+ Thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, bổ sung sửa đổi kịp thời trong việc thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ công chức của Sở (Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan).

+ Thực hiện tốt công tác minh bạch tài sản, thu nhập đối với các cán bộ, công chức thuộc diện bắt buộc. Thực hiện kê khai, quản lý hồ sơ kê khai được thực hiện tốt.

+ Trong thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp được cán bộ công chức Sở Ngoại vụ thực hiện tốt.

+ Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong năm sáu tháng đầu năm không có trường hợp bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý.

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng:

+Số vụ việc cấp ủy yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra: Không.

+Số vụ việc cấp ủy yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm về Đảng, về chính quyền: Không.

+Số vụ việc qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, thanh tra phát hiện dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu tội phạm kinh tế chuyên cơ quan chức năng điều tra, xử lý: Không.

+Việc thực hiện ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Không.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Ngoại vụ không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thanh tra chuyên ngành: Hiện nay, Sở Ngoại vụ bố trí 01 đồng chí Phó Chánh văn phòng kiêm theo dõi công tác thanh tra chuyên ngành. Sở đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2020, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 2019 nên các nội dung thanh tra chuyên ngành được điều chỉnh thực hiện trong Quý III và Quý IV/2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác nội chính và nội chính và phòng, chống tham nhũng; các bộ luật mới liên quan đến công tác tư pháp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành các bộ Luật.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

- Tổ chức 04 cuộc kiểm tra chuyên ngành các nội dung: Kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các đơn vị, tổ chức có hoạt động đối ngoại trên đại bàn tỉnh.

- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, công tác tiếp dân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện công khai thủ tục hành chính, công khai tài chính theo quy định của Nhà nước.
- Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Trên đây là báo cáo về tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Huy Hải